

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓๙ คันระยะเวลา ๕ ปี

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน
ศปท. กระทรวงต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวง

ขั้นตอน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
พิจารณาผล การคัดเลือก ผู้ประกอบการ/ ประกาศผู้ชนะ	๑. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ประกอบการต่อผู้บริหาร	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็น ไปตามหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ คัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ มีความโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างร่วมตรวจสอบ และติดตามการพิจารณาผล ๓. ในการพิจารณาผลผู้ประกอบการ มีการ กำหนด ขั้นตอนการพิจารณาอย่างชัดเจน และ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผ่านการคัดเลือก ๑ บริษัท ๔. การเปิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ยื่นเสนอ ราคามีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ยื่นอุทธรณ์
			๒. จัดทำผลการพิจารณาและความเห็นต่อ ผู้บริหาร	การรายงานผลพิจารณาเสนอต่อผู้บริหาร มีการรายงานรายละเอียดขั้นตอนการ ดำเนินการ และผลการพิจารณาอย่างชัดเจน

ขั้นตอน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคา	๑. การขยายระยะเวลาเสนอราคา เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่คุณสมบัติ และ เงื่อนไข ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ	การประกาศคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่กำหนด มีความชัดเจน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่งใน การ ประกาศครั้งนี้มีผู้ประกอบการยื่นเสนอ ราคา ๔ บริษัท ทางสำนักจัดหาและบริหาร ทรัพย์สินและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนำ ข้อมูลผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคามา ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๔ บริษัท มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน หนังสือประกาศเชิญชวนและรายละเอียดพัสดุ ที่จะเช่า และมี ๑ บริษัท ที่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเห็นว่า ทางบริษัทได้เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่สามารถจัดเช่าได้
	๒. เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้างมีการรับสินบน กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ต่อผู้บริหาร	๑. แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน มีความละเอียดชัดเจน ๒. การแจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบน มีความโปร่งใสต่อผู้ประกอบการทุกราย ๓. การรายงานการรับของขวัญ หรือประโยชน์ อื่นใด มีความชัดเจน เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ที่ตั้งไว้